



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลไชยปราการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๕๓๘๗ ๐๔๔๔ ต่อ ๑๐๓

ที่ ชม ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๒๐

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลไชยปราการ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไชยปราการ

## ต้นเรื่อง

กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้หน่วยงานในสังกัด ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ภายใต้แนวคิด “เปิดเผยมากขึ้น โปร่งใสมากขึ้น (More open} to more transparent)” ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านการสาธารณสุข) ตัวชี้วัดที่ ๖๑ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ ๙๒ ซึ่งในตัวชี้วัดที่ ๕ การรับสินบน ข้อ EB ๑๓ กำหนดให้หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

## ข้อพิจารณา/ข้อเท็จจริง

โรงพยาบาลไชยปราการมีความตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดทำมาตรการและระบบป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบในกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้แก่ การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่, การจัดซื้อจัดจ้าง, การรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค, การป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในประเด็นการใช้รถราชการ การเบิกค่าตอบแทน การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนาและการจัดหาพัสดุ, การรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

## ข้อเสนอ

เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลไชยปราการทุกท่านรับทราบถือปฏิบัติและให้การดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขออนุมัติกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

๑. ประกาศโรงพยาบาลไชยปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕

๒. ประกาศโรงพยาบาลไชยปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๕

๓. ประกาศโรงพยาบาลไชยปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประเภทประเด็นการ รับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค พ.ศ.๒๕๖๕

/๔. ประกาศ...

๔. ประกาศโรงพยาบาลไชยปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ การใช้รถราชการ การเบิกค่าตอบแทน การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนาและการจัดหาพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๕

๕. ประกาศโรงพยาบาลไชยปราการ เรื่อง มาตรการในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๕

๖. บันทึกแจ้งเวียนประกาศโรงพยาบาลไชยปราการ เพื่อป้องกันการรับสินบน และขออนุญาตนำประกาศมาตรการดังกล่าวข้างต้น เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลไชยปราการ



(ว่าที่ ร.ต.หญิงจินตนา วันตา)

เจ้าพนักงานธุรการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไชยปราการ  
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นางสาวจิระธิดา ชันเงิน)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เห็นชอบ / อนุญาต



(นายกิตติพันธุ์ ฉลอม)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไชยปราการ